



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,587 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,398,944 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,801 ราย รักษาหายสะสม 2,295,569 ราย ยังรักษาอยู่ 81,299 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตสะสม 22,076 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 358,879,657 (+3,156,856) ราย เสียชีวิต 5,632,611 (+8,855) ราย รักษาหาย 284,399,994 (+2,253,034) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เตือนอย่าสรุปเองว่าการระบาดใหญ่ของโควิดกำลังจะสิ้นสุด ย้ำทั่วโลกใช้ทุกยุทธศาสตร์ที่มีเพื่อยุติการระบาดระยะเฉียบพลันในปีนี้อังกฤษ เตรียมหาอาสาสมัครเพิ่ม 6,000 คน ทดลองยาโมลนูพิราเวียร์ของ บ.เมอร์ค, ยกเลิกข้อกำหนดตรวจโควิดผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบโดส เริ่ม 11 ก.พ. **ออสเตรเลีย** ขาดแคลนชุดตรวจโควิด หลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง ญี่ปุ่น เล็งประกาศ "ภาวะกึ่งฉุกเฉิน" 34 จังหวัดสกัดโอมิครอนระบาดหนัก **ศรีลังกา** เตรียมบังคับฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้น **อังกฤษ** เนเธอร์แลนด์ จ่อผ่อนปรนมาตรการสกัดโควิด แม้อัตราผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ **สหรัฐฯ** เผยผลวิจัยฉีดวัคซีนบูสเตอร์ ลดเสี่ยงเข้า รพ. ช่วงโควิดระบาด **ตุรกี** ทดลองวัคซีนเชื้อตาย "เตอร์โกแวก" ที่ผลิตเอง ฉีดกระตุ้นหลัง mRNA **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 255,874 ราย ต่ำกว่า 3 แสนครั้งแรกในรอบ 5 วัน **นิวซีแลนด์** เพิ่มการตรวจเชื้อโควิด เตรียมพร้อมรับมือโอมิครอนระบาด **จีน** เตือน ปชช. ตรวจโควิดหลังรับพัสดุจากต่างประเทศ หลังพบแพร่เชื้อใน 3 เมือง รวมทั้งยกระดับมาตรการคุมอาหารแช่แข็งนำเข้า

ประเด็นสำคัญ

1. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, mcof, INN) ทวีตช่อง 9, NBT

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน MBK ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนระหว่าง 25-27 ม.ค. 65 ให้ผู้ประกอบการและพนักงานประมาณ 1,000 ราย พร้อมยืนยัน สร. ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น ปชช.กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น ยืนยันวัคซีนมีเพียงพอ ส่วนการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-12 ปี คาดเริ่มฉีดต้นเดือน ก.พ. นี้ ขณะที่วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 ยังเน้นที่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงก่อน อาทิ บุคลากรด่านหน้า จนท.ทางการแพทย์ จนท.ทำงานคลุกคลีกับปชช. และผู้ให้บริการสาธารณะ

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, topnews

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยรองโฆษก สบค. เผย สบค. ออกประกาศแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฟาสิลัม) ซึ่งเป็นสูตรสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ในส่วนของล็อตแรกนำเข้า 26 ม.ค. นี้ จะฉีดให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค โดยต้องผ่านการพิจารณาจากกุมารแพทย์ ส่วนล็อตถัดไปสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกจังหวัด แบ่งฉีดตามสัดส่วนนักเรียน และสำรองกรณีระบาดในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การฉีดในสถานพยาบาลหรือเด็กที่เรียนหนังสือที่บ้าน

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว ว่า ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สูตรไขว้ ได้ผลดีมาก ยืนยันจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Oxford บราซิล ที่ทำการทดลองฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย 1.วัคซีนเชื้อตายของ Sinovac 2.วัคซีนไวรัสเป็นพาหะของ AstraZeneca 3.วัคซีนไวรัสเป็นพาหะของ Johnson และ 4.วัคซีน mRNA ของ Pfizer แล้ว พบว่าวัคซีนทุกเทคโนโลยีจากทั้ง 4 บริษัทสามารถกระตุ้นได้ดี ทำให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดเพียง 2 เข็ม

สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ยก ผลศึกษาของประเทศชิลี สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ฯ ย้ำ การกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคแบบมีอาการ ป้องกันการเสียชีวิตได้สูง

2. แนวทางดูแลกลุ่มเปราะบางติดโควิด

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, Chiangmainews, Thailandplus, infoquest) ทวีตช่อง NBT

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงแนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบางติดเชื้อโควิด 19 และแยกกักที่บ้านว่า มีข้อระวังพิเศษ คือ 1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะอ้วน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

อายุมาก และมีโรคประจำตัว 2.กลุ่มเด็ก ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และ 3.กลุ่มสูงอายุ ต้องระวังการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนในครอบครัว โดยเฉพาะที่มีโรคประจำตัว

- กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจหาเชื้อด้วย ATK คือ พักอาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน โรงเรียน และสถานประกอบการ ตรวจเมื่อมีอาการ และมีประวัติไปในสถานที่เสี่ยง หากตรวจ ATK พบว่าเป็นลบ ขออย่าประมาท ต้องดูแลตัวเองขั้นสูงสุด ในกรณีที่ผลเป็นบวก โดยอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โทร. 1330 ต่อ 14 หรือไลน์ @nhso เพื่อเข้าระบบ HI

- กรณีหญิงตั้งครรภ์ เมื่อติดเชื้อไม่มีอาการ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง สามารถแยกกักที่บ้านได้ ดูแลทางเทเลเมดิซีน ดูแลตนเองเหมือนภาวะตั้งครรภ์ปกติ ยกเว้นมีโรคประจำตัวต่าง ๆ มีภาวะอ้วนมาก ๆ หรือไม่เคยฉีดวัคซีน หากมีความเสี่ยงเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์

- กรณีเด็กเล็ก มักไม่ค่อยมีอาการอยู่แล้วหรืออาการเล็กน้อย ยังรับประทานอาหารตามปกติ ยังไม่น่ากังวล สามารถกักตัวที่บ้านได้ แต่ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลประเมินอาการเด็กตลอดเวลา

- กรณีผู้สูงอายุ มีข้อบ่งชี้เรื่องการกักตัวที่บ้าน ต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หากมีโรคเรื้อรังไม่ควรกักตัว วิธีการดูแลคล้ายกับกลุ่มอื่น

- กรณีเด็กติดเชื้อแต่พ่อแม่ไม่ติด ถ้าเด็กมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยก็อยู่ได้ทั้ง HI หรือ ฮอสปิเทล แต่ผู้ปกครองที่ดูแลควรมีอายุไม่เกิน 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว รับประทานครบ ส่วนกรณีเด็กไม่ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองติดเชื้อ แนะนำให้แยกกัน โดยให้ญาติดูแลแทน กรณีไม่มีญาติหรือผู้ดูแล สธ.เคยประสานจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับ พม. สนับสนุนสถานที่ดูแลเด็กช่วงเวลาดังกล่าวชั่วคราว

- หญิงตั้งครรภ์ต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเช่นกัน เพราะ 2 เข็ม ป้องกันเชื้อโอมิครอนไม่เต็มที่

3. อาการตาเหลืองหลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ว่า อาการตาเหลืองภายหลังการรับวัคซีนโควิด 19 เป็นอาการข้างเคียงที่ไม่ได้พบโดยทั่วไป แต่จะพบในกรณีที่ผู้รับวัคซีนมีภาวะการอักเสบของตับหรือไตอยู่แล้ว วัคซีนจะเป็นตัวกระตุ้นระบบการทำงานภายใน ส่งผลให้ผู้ที่มีภาวะเหล่านี้ซ่อนอยู่แสดงอาการออกมา ย้ำว่าอาการตาเหลืองไม่ได้เกิดในทุกคน ดังนั้น ประชาชนไม่ต้องกังวล จะค่อย ๆ หายไปได้เอง ทั้งนี้ การฉีดเข้ากล้ามเนื้อมักจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก จึงแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังเป็นแนวทางที่มีความปลอดภัยมากกว่า

4. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด)

- ศูนย์จีโนมฯ รพ.รามา ตรวจพบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ในไทย 2 ราย ซึ่ติดต่อกัน แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์หลักทั่วโลกเจอ 10,811 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยว่า ประเทศไทยพบสายพันธุ์ย่อยของเชื้อโอมิครอน คือ BA.1 และ BA.2 โดยสายพันธุ์ BA.2 พบรายแรกตั้งแต่ 2 ม.ค. ติดเชื้อแล้ว 9 ราย มีทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และติดเชื้อภายในประเทศ ยืนยันการแพร่เชื้อและความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันของสายพันธุ์ย่อย BA.2 ยังไม่พบความแตกต่างจากสายพันธุ์ BA.1

5. แจงเก็บค่าตรวจ RT-PCR เหตุ ปชช. ใช้เบิกประกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ซึ่งแจ้งกรณีเก็บค่าตรวจ RT-PCR นักท่องเที่ยว รายละเอียด 1,300 บาท มี ปชช. บางกลุ่มที่ต้องการตรวจ RT-PCR ไปเคลมประกัน เพราะใช้ ATK ไปเบิกประกันไม่ได้ ต้องมีผล RT-PCR ไปยืนยัน จึงต้องมีการเก็บค่าทำ RT-PCR ราคา 1,300 ทำให้เห็นว่าแนวโน้มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมกราคมนี้ คนเข้าคลินิกอุจจาระเป็น ATK บวกมาจากบ้าน มารับการตรวจโควิด 19 หลังปีใหม่ มีผู้ใช้บริการสูง ขณะนี้การทำ RT-PCR ยืนยันอยู่ที่ 60-100 คน

6. แจงปมข่าวอังกฤษ แฉ Hospitel ไทยจัดปาร์ตี้ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

- นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. ยอมรับมี Hospitel ในไทยจัดปาร์ตี้ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดโควิด 19 หลังนักท่องเที่ยวออกมาแฉ พร้อมกำชับวางมาตรการข้อปฏิบัติตัวในการอยู่ในสถานที่กักตัว เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

7. รายงานการระบาด/คลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, soudhitalk, mcot, js100)

- ศบค. เผย "โอมิครอน"ระบาดในไทยครบทุกจังหวัด พบแล้ว 12,243 คน ห่วงคลัสเตอร์ตรุษจีน 28 ม.ค.-3 ก.พ.นี้ โดยเฉพาะการรวมตัวกันของญาติพี่น้อง การจัดกิจกรรมไหว้บรรพบุรุษ การเดินทางไปตลาด หรือซูเปอร์มาร์เก็ต การไปร้านอาหาร การเดินทางไปศาลเจ้า ขณะที่คลัสเตอร์งานแต่ง-งานศพยังพุ่งไม่หยุด และยังพบคลัสเตอร์บุคลากรทางการแพทย์ติด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชื้อจากครอบครัว ในสถานพยาบาล 5 จว. (กรุงเทพฯ 22 ราย นนทบุรี 7 ราย อุบลราชธานี 6 ราย ชลบุรี 5 ราย และสมุทรปราการ 5 ราย) กทม. ผู้ติดเชื้อยังสูงอันดับ 1 ติดต่อกัน 10 วัน คลัสเตอร์สนามมวย บางกอกน้อย 11 ราย ใช้อุปกรณ์ซ้อมมวยร่วมกัน</p> <p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thailandplus) ทีวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.สราวุธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ปลัด ศธ. ลงพื้นที่ ร.ร.เพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. ประชุมร่วมเน้นย้ำนโยบายหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาในช่วงโควิด 19 โดย นพ.สราวุธกล่าวว่า พบอัตราการติดเชื้อของนักเรียนค่อนข้างสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 13-17% แต่มีความรุนแรงและมีอาการน้อยมาก ในช่วงการระบาดโอไมครอนมีเด็กติดเชื้อและเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่พิจารณาแต่กำเนิด ย้ำว่าการฉีดวัคซีนเป็นเพียงหนึ่งมาตรการที่ช่วยลดความรุนแรง ร.ร. ต้องยึดตามมาตรการการเปิดเรียน ที่ สธ. วางกรอบไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (js100, newtv, topnews)</p> <p>- นายภา สัจจับตาสถาบันเทิง ยึดใบอนุญาตร้านนั่งดื่มฝ่าฝืนเปิดเกิน 5 ทุ่ม-เอาผิดวินัย จนท. ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, mcot, TNN)</p> <p>- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยข้อมูลโอไมครอน อาการและความรุนแรงโรคน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ชัดเจน คาดจะระบาดครอบคลุมทั่วประเทศ หากไทยต้องการคุมการระบาด ต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เนื่องจากการรับวัคซีนโควิด 2 เข็มอาจจะไม่เพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย โมเดลให้จิตอาสาตรวจโควิดด้วย ATK ในชุมชนที่หน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึง เนื่องจากมีความคล่องตัวและสามารถไปได้ในหลายพื้นที่ ถือเป็นรูปแบบใหม่ที่หากได้ประสิทธิผลดีในหลาย ๆ ชุมชน สปสช. ก็จะใช้จิตอาสา ร่วมกับคลินิกในพื้นที่เข้าไปตรวจเชิงรุกมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยกรณีศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 ผ่านเครือข่ายมือถือเป็นข่าวจริง โดยจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกได้แก่ สูตร SV+SV+AZ และสูตร SV+SV+Pf รับเข็ม 3 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน360องศา, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ,เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก., pattayamail, ChiangmaiNews, workpointtoday, amarintv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เผยว่า "ที่ประชุม คกก.ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชา กัญชง พืชจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งร่างดังกล่าวจะมีการระบุชื่อยาเสพติดที่ยังคงอยู่ในประเภท 5 ประกอบด้วย ฟิน เฮ็ดซึควาย ส่วนสกัดของกัญชา ที่มีสารทีเอชซีเกิน 0.2% ซึ่งหากจะปลดล็อก ส่วนสกัดของกัญชาก็จำเป็นต้องออกข้อกำหนดควบคุม และให้เกิดความมั่นใจว่าจะนำมาใช้ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย อุตสาหกรรม และการใช้ทางสุขภาพฯ โดยวันที่ 26 ม.ค. พรรคภูมิใจไทยจะยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. . ต่อสภา" ส่วนประชาชนทั่วไปจะสามารถปลูกกัญชาได้ต้องรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ และจดแจ้งหรือขออนุญาตก่อน</p>	
<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., plewseengern, bluechipthai, mcot, ch7, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมคร. เตือนประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนจะซื้ออาหาร เครื่องไหว้ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สำหรับไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ ซึ่งอาหารบางอย่างที่เสี่ยงสิ้นจากการไหว้ เมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับสภาพอากาศร้อน อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคเจริญเติบโต เมื่อรับประทานอาหารดังกล่าวเข้าไป อาจป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษได้ ขอให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมีรูป รส กลิ่น สี ผิดปกติไม่ควรรับประทาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนที่นิยมกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงประกอบอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ หรือปรุงประกอบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ จึงต้องระมัดระวังในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ ก่อนนำมาปรุงอาหาร ต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคพยาธิ สารพิษ หรือยาฆ่าแมลง และปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต้องสุกถึงข้างในและควรใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด มีการปกปิด ผู้ปรุงไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรง สวมผ้ากันเปื้อน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการบรรทุกพืชผลทางการเกษตร โดยยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังการเดินทาง 1) ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2) การบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งคนงาน ควรมีปริมาณที่พอเหมาะ 3) คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสาร 4) เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 5) ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจร 6) ผู้ขับขี่ควรดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง พักผ่อนอย่างเพียงพอ หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมคร.โทร.1422</p>	-
<p>กฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง บทกำหนดโทษ และขั้นตอน วิธีการขออนุญาตประกอบกิจการ ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าสู่กฎหมายและมีมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ใช้บริการมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุตรหลานในการใช้บริการ</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เชิญชวนประชาชนร่วมกันลด เลี่ยง ฝุ่น PM2.5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N 95 ก่อนออกจากบ้าน ลดกิจกรรมออกนอกบ้าน ไม่เผาป่า เผาขยะกลางแจ้งและกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดฝุ่น ปฏิบัติตามสุขบัญญัติการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4thai ก่อนออกจากบ้าน และสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ได้ทางคลังความรู้สุขภาพผส. www.healthydee.moph.go.th</p>	
<p>โฆษณาหลอกขายผลิตภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ผจก., thailandplus, tnn, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤณีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เตือนผู้ป่วยโรคตาอย่าหลงเชื่อเพจและเว็บไซต์ตัดต่อภาพคณะแพทย์รพ.เอกชนชื่อดัง เพื่อการโฆษณาหลอกขายผลิตภัณฑ์แผ่นปิดตา “อ้ายฉ่าว” แก้อายตาสั้น ต้อกระจก สายตาเอียง และโรคตาอื่น ๆ ตรวจสอบไม่พบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ หากต้องการรักษาโรคทางตาควรปรึกษาจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อการรักษาโรคอย่างถูกต้อง</p>	
<p>โมเดลหนึ่งบ้านหนึ่งโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, thailandplus hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ของเด็กและเยาวชน ร่วมพัฒนาโมเดล “หนึ่งบ้านหนึ่งโรงพยาบาล” เพื่อดูแลเด็กผู้สูญเสียจากสถานการณ์โควิด19 พร้อมเปิดตัว “รถเพื่อนใจ” เพื่อร่วมดูแลพัฒนาการเด็กกลุ่มเปราะบาง</p>	
<p>สมาพันธ์ SME ร้องแก้ 2 ร่างกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นายแสวงชัย ธีระกุลวานิชย์ ประธานสมาพันธ์ SME ได้เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ว่า จากการยกกร่างกฎหมาย พ.ร.บ.อาหาร (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ทางสมาพันธ์ได้พิจารณารายละเอียดของปรับแก้ไขกฎหมายแล้วพบว่า ยังมี 3 ประเด็นที่ต้องทบทวนและปรับแก้ไข เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิด ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของร่าง พ.ร.บ. ไม่มีข้อความ ให้การส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการ 2) อัตราค่าธรรมเนียมในการติดต่อ ขออนุญาตต่าง ๆ กับทาง ออย. ได้มีการปรับอัตราค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว 3) การไม่นำเงินรายได้ส่งคลัง และไม่มีระบุประโยชน์ใด ๆ ที่จะเกิดกับผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง</p>	
<p>โครงการ "แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยภาคใต้จังหวัดชุมพร ต่อยอดโครงการ "แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19" ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ นำองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร รวมถึงตำรายาที่มีภูมิปัญญาเป็นส่วนผสม ให้กับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>COVID-19 Syndrome ชู จ.ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้</p>	
<p>แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นัฒนาหรือกิจกรรมการแพทย์แผนไทยฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือไทยแลนด์ เวลเนส แชนด์บ็อกซ์ ตั้งเป้าหมายอยากขยายไปทุกภูมิภาค นั่นคือหนึ่งภาค หนึ่งโมเดล แต่ถ้าจังหวัดไหนมีความพร้อม อยากจะทำจังหวัดตัวเองเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็สามารถเสนอเข้ามาให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ สธ. ร่วมกันพิจารณาได้ เพื่อให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวรักสุขภาพกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น</p>	
<p>เครือข่ายลดอุบัติเหตุ'จีแก้จุดเสี่ยง'ทางม้าลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวถึง กรณีอุบัติเหตุทางถนนที่ตำรวจจับบี๊ไกค์ชนพญ.วราลักษณ์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย เสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย ว่า จากข้อมูลงานวิจัยในโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของคนเดินเท้า โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และ สสส. ได้ระบุว่า ปัญหาความปลอดภัยของคนเดินเท้าในประเทศไทย ยังพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของคนเดินเท้าได้ทุกที่ เพราะพฤติกรรมการขับขี่และการเดิน ความประมาทและไม่ใส่ใจต่อกฎจราจรของผู้ขับขี่และคนเดินเท้า และการไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้า ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ดูแลควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขบริเวณที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคนเดินเท้า รวมทั้งติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มให้กับคนเดินเท้า ซึ่งปกติทางม้าลายจะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตรใช้สีขาวดำ และสีที่ใช้ต้องเป็นสีเทอร์โมพลาสติก ที่มีส่วนผสมของซิลิกา หรือผงแก้วผงทรายทำให้เกิดความแวววาวมองเห็นระยะไกล อีกทั้งต้องมีป้ายเตือนก่อนถึงทางม้าลาย เพื่อให้รถชะลอความเร็ว รวมถึงไฟส่องสว่าง หากจุดนั้นต้องใช้ในเวลากลางคืน ที่สำคัญต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดไม่ให้สีเลอะเลือน ส่วนคนขับรถโดยทั่วไปเมื่อเห็นป้ายเตือนทางม้าลายหรือมีสัญญาณไฟข้างหน้า ต้องลดความเร็วและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ขณะเดียวกันต้องเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกกรณี</p>	